



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 18-24 ม.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือในวันที่ 19 และ 20 ม.ค. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 19 และ 22 ม.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 19, 21 และ 24 ม.ค.

ช่วงที่ผ่านมาบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยวัดปริมาณฝนมากที่สุดได้ 70.5 มม. ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.4 °ซ. ที่ กษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค.62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ม.ค.62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส เว้นแต่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตลอดช่วง

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิจะลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ม.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีอากาศหนาวเย็น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วง

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค.62 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ สำหรับในช่วงวันที่ 28-31 ม.ค.62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- สำหรับทางตอนบนของภาค ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น พืชไร่ และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบก่อนไม่ยั้งต้น

- ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างแม้ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่ปริมาณน้ำในดินยังคงมีอยู่มาก เกษตรกรยังคงต้องระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล เป็นต้น

- สำหรับทางฝั่งตะวันตกปริมาณฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

- ระวัง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง